

## สรุปข่าวประจำวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๖

### สื่อสิ่งพิมพ์

- สังคมธุรกิจทันหุ้น ภาพข่าว อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า (ทันหุ้น ๒๒ ธ.ค. ๖๖ หน้า ๑๖)
- ป่าไม้คุมพื้นที่ลอบตัดไม้ยางนา จ.ตรัง (มติชน ๒๕ ธ.ค. ๖๖ หน้า ๑๖)
- ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่ดินทำกิน (ข่าวสด ๒๖ ธ.ค. ๖๖ หน้า ๒)
- ราช กรุ๊ป หนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ไทยโพสต์ ๒๔ ธ.ค. ๖๖ หน้า ๑๓)
- ‘ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์’ จับตาสถานการณ์ ‘เอลนีโญ’ ปี 2567 (สยามรัฐ 25 ธ.ค. 66 หน้า 1,2)

### สื่อออนไลน์

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า (ผู้จัดการออนไลน์ 23 ธ.ค. 66)  
<https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000114852>
- นายทุนใหญ่ ทำลายป่าตรัง (ข่าวออนไลน์7HD 25 ธ.ค. 66) <https://news.ch7.com/detail/694286>
- ตรัง สำนักป่าไม้ที่ 12 เข้าควบคุม พท.ตัดไม้ “อ่าวตง” เป้าหมายมอดไม้ ตัดตามออเดอร์ส่งขายมาเลเซีย (77 ข่าวเด็ด 22 ธ.ค. 66) [www.77kaoded.com/news/mydear/2513512](http://www.77kaoded.com/news/mydear/2513512)
- นอภ.เชียงใหม่เปิดป้าย ‘ชุมชนคาร์บอนเครดิต ป่าชุมชนบ้านปี่’ (เชียงใหม่นิวส์ 24 ธ.ค. 66)  
[www.chiangmainews.co.th/social/3181049/](http://www.chiangmainews.co.th/social/3181049/)

# กันหู้บ

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 751

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4864

Col.Inch: 1.50

Ad Value: 1,126.50

ภาพขาว: สังคมธุรกิจกันหู้บ: สนับสนุน

หน้า: 16(ล่างขวา)

PRValue (x3): 3,379.50

คลิป: สีสี่

## สังคมธุรกิจกันหู้บ



**สนับสนุน :** นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟฟ้า (เครื่องฆ่าลม) จำนวน 20 เครื่อง ภายใต้โครงการ Care the wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" แก่ สุรัชย์ อัจฉริยะ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนใช้ประโยชน์ในการร่วมดูแลป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ

## ป่าไม้คุมพื้นที่ลอบตัดไม้ยางนา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ และเจ้าหน้าที่รักษาป่าจาก จ.ตรัง และกระบี่ รวมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอวังวิเศษ กำนัน ต.อ่าวตง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.อ่าวตง เข้าควบคุมพื้นที่ป่าไม้ในหมู่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่ป่าแก และควบคุมพื้นที่ป่าไม้ใน ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง จ.กระบี่ กับ จ.ตรัง เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่แหล่งที่มาของไม้ซุงจำนวนมากที่ถูกตัดโค่นในพื้นที่ ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ และมีการเคลื่อนย้ายไม้ซุงลำห้วยมาฝั่ง จ.ตรัง เพื่อลำเลียงขึ้นรถและนำไปใส่รถเทรลเลอร์ขนออกจากพื้นที่ จนเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นำโดยนายอาคม ครชชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และตำรวจ สภ.วังวิเศษ วางแผนปิดล้อมจับกุมคนขั้รถและยึดไม้ไว้ทั้งหมด 29 ท่อน และเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ยังพบไม้เพิ่มอีกจำนวนมาก

นายกำธรเปิดเผยว่า ในวันนี้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช ที่ครอบคลุมพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.กระบี่ พังงา และภูเก็ต พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในท้องที่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ และหัวหน้าชุดปฏิบัติการป่าไม้ทุกชุดในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช และสาขากระบี่ ได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้ามาร่วมกันควบคุมดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการตัดไม้ยางนาขึ้นอีกในพื้นที่ ส่วนที่ตัดใน จ.กระบี่และนำเข้ามา จ.ตรัง ซึ่งเป็นช่องทางให้นำไม้ออกจากฝั่ง จ.ตรัง ตนเองรับปากจะไม่ให้มีการลำเลียงไม้ออกจากฝั่ง จ.ตรังอีกต่อไป โดยจะกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าห้ามมีการนำไม้ออกอย่างเด็ดขาด ก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ช่วยเป็นส่งเสริมชาวบ้านให้เป็นหูเป็นตา ถ้าได้รับข่าวว่ามีการลักลอบตัดอีกก็แจ้งมาได้เลย เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติและจับกุมตลอดเวลา และจะส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเสริมด้วยชุดปฏิบัติการสายตรวจ และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ 3 จังหวัด หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกำลังกันดูแลตลอดเวลา ถ้าได้ข่าวให้ทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

# ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่ดินทำกิน

สระแก้ว - นายราชศรี โพนะตะ ปลัดอำเภองานป้องกันและงานอำนวยความสะดวกเป็น  
ธรรมเนียมอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างโยธา อบต.ทัพไทย ลงพื้นที่ ที่ดิน  
ทำกินทางทิศเหนือของหมู่ที่ 3 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

มี นางพวงรัตน์ มากทอง ผู้ได้รับความเดือดร้อน นำเจ้าหน้าที่ชี้แนวเขตที่ดินทำกิน  
จำนวน 75 ไร่ แบ่งให้ลูกทำกินทั้ง 4 คน แล้วทำมาหากินและอยู่อาศัยและทำกินมา  
ก่อนการประกาศเขตป่าไม้ แต่จะจับกุมดำเนินคดีบุกรุกป่าไม้ โดยนายราชศรีเผยว่านำ  
เสนอผู้บริหารระดับสูงตลอดผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาความ  
เดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินเพื่อหาทางแก้ไขให้กับประชาชนที่ร้องขอความเป็นธรรม  
ที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่า เพื่อให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  
พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว

นางพวงรัตน์เจ้าของที่ดิน เผยว่าทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านทางอำเภอ  
ตาพระยาในที่ดินทำกินแปลงดังกล่าว ซึ่งระบุว่า เป็นชุมชนมีผู้อยู่อาศัยที่ดินทำกินหลัง  
รัฐบาลออกเอกสารสิทธิ ถือครองเป็นใบ สก.6 ใบ ภบท.6 เสียภาษีทุกปีในขณะนั้น  
จนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่ดินทำกินของชาวบ้านไม่มีป่าไม้แล้ว มีแต่พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน  
ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมปลูกมันสำปะหลัง ทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณ  
ดังกล่าวมีแต่ป่าไม้มาทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้าน ถือว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน  
ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยพื้นที่บ้านทัพไทยชาวบ้านผู้เดือดร้อนขอให้ผู้มีอำนาจช่วยแก้ไข  
ปัญหาชาวบ้านจะได้ทำมาหากินกันได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว



## ราช กรุ๊ป หนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ



กิจกรรมบรรยายของ อพ.สธ.



กิจกรรมจัดทำข้อมูลโครงการ อพ.สธ.



กิจกรรมลงพื้นที่โครงการ อพ.สธ.



ดร.ปิยรัชฎ์ ปริณญาพงษ์ เจริญทรัพย์



นางสาวซุตรี เกียรติชจรกุล



ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี ไชยรักษ์



นายอรธกร ภัทรจิตติกรกุล

“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” สุภาษิตที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่มีทั้งทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ พรรณพืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน น้ำ แร่ธาตุ อุณหภูมิ ฯลฯ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม ประเพณี ฯลฯ ซึ่งรวมกันทำให้ประเทศไทยมีแหล่งอาหาร ทรัพยากร และแหล่งน้ำที่เป็นรากฐานในการดำรงชีพของชุมชนและสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งยังสะท้อนถึงความหลากหลายทางทรัพยากรที่สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของประเทศและโลกอีกด้วย

ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มากเกินไป นำมาซึ่งความต้องการใช้พื้นที่ป่ามากขึ้น มีการปล่อยมลภาวะและก๊าซเรือนกระจก ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พืชและสัตว์บางชนิดตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ทรัพยากรกายภาพเสื่อมโทรม ขณะที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาบางส่วนก็ถูกกลืนหาย ซึ่งสุดท้ายผลกระทบต่อที่ย้อนกลับมายังมนุษย์ตั้งที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติลดลงจนเข้าสู่ภาวะการขาดแคลน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันฟื้นฟู และอนุรักษ์ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติให้เพิ่มขึ้นและคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ถือเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปกป้องความหลากหลายทางทรัพยากร เพื่อคืนความสมดุลระบบนิเวศ ทั้งนี้ บริษัท

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมสนองพระราชดำริฯ ใน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริณญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขาธิการคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. เล่าถึงความเป็นมาของ อพ.สธ. ว่า เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โครงการเริ่มจากการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

และจากพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ให้ทำงานตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล นำมาสู่การอนุรักษ์ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เนื่องจากทุกสิ่งล้วนมีความเกี่ยวพันกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็จะกระทบต่อการดำรงอยู่ของประชาชนและประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ อพ.สธ. คือการสร้างเสริมจิตสำนึกให้คนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างระบบฐานองค์ความรู้ด้านทรัพยากรที่เชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนชาวไทย

“อพ.สธ.ต้องขอขอบคุณทาง ราช กรุ๊ป ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ในกรอบการสร้างจิตสำนึกในกิจกรรม



พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ด้านการสนับสนุนการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสนับสนุนการอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เนื่องจากการทำงานของโครงการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นไม่สามารถทำได้ในวันเดียว แต่ต้องมีกระบวนการสร้าง โดยงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สำรวจทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง ได้เรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของทรัพยากร ส่วนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะนำพรรณพืชในโรงเรียนมาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอน อยู่ในวิชาเลข วิชาเคมี วิชาศิลปะ ฯลฯ ทำให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ซึมซับโดยไม่รู้ตัว ก็จะทำให้พวกเขาเกิดความรัก ความหวงแหน เป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์โดยอัตโนมัติ”

ด้านนางสาวชุติศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราช กรุ๊ป มีความตระหนักและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชนผ่านโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ที่ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ปลูกป่าในใจคน” มาใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการปลูกอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพื่อคาร์บอนเครดิต รวมพื้นที่ 50,100 ไร่ ด้วย

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่บริษัทได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตั้งแต่แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) และดำเนินการต่อเนื่องมาถึงแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2569) โดยได้ส่งเสริมองค์ความรู้การดำเนินงาน ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก อพ.สธ. ผ่านการอบรมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่าย และนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่านี้ ให้เราทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งในปัจจุบันและส่งผลต่อเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป” นางสาวชุติศรีกล่าว

ตลอดการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561-2566 โครงการ อพ.สธ. สนองพระราชดำริ โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 10 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 867 คน และกิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 10 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 657 คน ซึ่งผู้ร่วมอบรมเหล่านี้จะเป็นผู้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อ ขยายผลออกไปเป็นวงกว้าง ทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ

นายอรรถกร ภัทรจิตติกรกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หนึ่งในผู้เข้าอบรมในโครงการ เล่าความประทับใจจากการอบรมว่า การได้รับโอกาสเข้ามาอบรมในครั้งนี้เหมือนได้กลับมายังถิ่นที่เคยศึกษามาและได้รู้รายละเอียดเพิ่มขึ้น

รู้สึกดีใจมากที่ได้มารับความรู้อย่างลึกซึ้งจากวิทยากรต้นฉบับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือที่ตนได้นำมาอ้างอิงในการสอนและทำกิจกรรมกับนักศึกษา การอบรมมีทั้งการบรรยายและกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฝึกปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นเหมือนการให้เข้มนักศึกษาทางกับผู้ปฏิบัติงานที่จะสามารถนำมาใช้ได้ด้วยความมั่นใจไม่หลงทิศทาง ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและมีความถูกต้อง

“องค์ความรู้ที่ได้รับผมจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาครูและศาสตร์อื่นๆ ซึ่งผมสอนรายวิชาจิตวิทยาชุมชนและสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสุขและสนุกกับการทำงานร่วมกับชุมชนด้วยความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาได้ จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพในการปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนขึ้น ขอขอบคุณการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ที่มีกิจกรรมภาคสนาม ให้ผู้เข้าอบรมเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรของโครงการ อพ.สธ. ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งตนเองและถ่ายทอดเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป” นายอรรถกรกล่าว

ขณะที่ ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี ไชยรักษ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้เข้าอบรมอีกท่านซึ่งทำงานทั้งด้านประสานงานและเป็นวิทยากรให้ความรู้ เผยว่า ความรู้ที่ได้รับช่วยให้มองเห็นแนวทางที่จะไปสนับสนุนและผลักดันหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ทางศูนย์ดูแลอยู่ เพื่อให้ได้ฐานทรัพยากรของท้องถิ่นที่สมบูรณ์และถูกต้องตามกระบวนการของ อพ.สธ. ให้เจ้าหน้าที่โครงการมีความเข้าใจกระบวนการที่ชัดเจน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ละเอียดถูกต้องยิ่งขึ้น ส่วนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะมีทั้งไปบรรยายให้ความรู้ ให้คำแนะนำ รวมทั้งร่วมตรวจสอบการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาด้วย

“วิถีชีวิตของชุมชนเมืองจะต่างจากชุมชนชนบทอยู่พอสมควร หากเป็นในเมือง แต่ละบ้านก็จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกัน ทำให้การทำกิจกรรมหรือประเพณีบางอย่างหายไปในพื้นที่นั้นๆ แต่ในพื้นที่ชนบท ชุมชนยังมีประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่ยังพาลูกหลานสืบทอดประเพณีอยู่ แต่ชุมชนบางแห่งมีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่ใกล้จะสูญหาย เนื่องจากไม่มีลูกหลานสืบทอด พอเราเข้าไปเก็บข้อมูล จัดทำเป็นหนังสือหรือวิดีโอ เพื่อที่จะเป็นตำราของเขาโดยเฉพาะ เขาก็บอกว่า ดีใจที่มีคนมาสืบทอด มาเรียนรู้ หรือแม้กระทั่งมารับทราบสิ่งที่เขาทำ เพราะเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมีปัญญาทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษแล้ว ไม่อยากให้มาหมดไปที่รุ่นของเขา จึงมีความภูมิใจเล็กๆ ว่า เราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยในการสืบทอดภูมิปัญญาของเขา” ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณีกล่าว



**'ศักดิ์ดา  
วิเชียรศิลป์'**  
จับตาสถานการณ์  
**'เอลนีโญ'**  
ปี 2567 >2



## สัมภาษณ์พิเศษ

● จันจิรา จันงาม

หมายเหตุ: "ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์" สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย และอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สัมภาษณ์ "รายการสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์" ออกอากาศทางช่องยูทูป Siam rathonline เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เปิดแผนการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง ปัญหา น้ำท่วม ตลอดจนปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นวงกว้าง ดังนั้นหัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การวางแผนการดำเนินงานอย่างยั่งยืน



● สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2567 มองว่าสถานการณ์น้ำกังวลมาน้อยเพียงใดสำหรับประเทศไทย

เมื่อตอนต้นปี 2566 ผู้คนส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากเอลนีโญ ผมในฐานะประธานกรรมการวิสามัญได้ศึกษาเรื่องนี้พร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกชุดหนึ่ง จากข้อมูลส่วนราชการได้ชี้แจงทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะ

# 'ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์' จับตาสถานการณ์ 'เอลนีโญ' ปี2567





เป็นกรมชลประทาน การประปานครหลวง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กระทรวงมหาดไทย

วันนี้ผมคิดว่าส่วนราชการทุกหน่วยงานตื่นตัว และเฝ้าระวังเรื่องนี้ประกอบด้วยในช่วงปลายปี 2566 ช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ประเทศไทยมีฝน ทำให้เขื่อนต่างๆ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปัจจุบัน วันนี้เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนที่มีปริมาณการเก็บน้ำมากที่สุดถึง 1 หมื่น 7 พันล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำจำกัด 13% เขื่อนภูมิพล เก็บได้เกือบ 80% แต่ละเขื่อนบางจังหวัด เขื่อนที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ก็สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 100% บางเขื่อนต้องปล่อยออกหรือมากกว่านั้น ผมมั่นใจว่าส่วนราชการประกอบด้วยฝนปลายปี ทำให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายอย่างที่เราระเมินตั้งแต่ต้นปี 2566

### ● คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าไปมีบทบาทเข้าไปเสริมการแก้ไขปัญหหรือป้องกันภัยแล้งได้อย่างไร

เราเชิญอธิบดีส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องภัยแล้ง เรื่องน้ำ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เท่าที่ฟังข้อมูลจากหัวหน้าส่วนราชการแต่ละกรมทุกกรม มั่นใจและมีน้ำต้นทุนเพียงพอที่จะดูแลประชาชน

ผมในฐานะประธานกรรมาธิการ จึงคลายความกังวล กรรมาธิการเลขาธิการคือการลงไปติดตามดูในพื้นที่ เมื่อได้ข้อมูลทางวิชาการและข้อเท็จจริงมาประกอบแล้ว ก็จะทำรายงานเสนอต่อสภาว่า การแก้ไขปัญหภัยแล้งในระยะสั้นควรทำอะไร แต่อย่าลืมว่า เราพูดเรื่องภัยแล้งทุกปี เกิดอย่างนี้ทุกปี มากกว่า 10-20 ปีแล้ว วันนี้คณะกรรมาธิการผมคงต้องพูดว่า อีก 5 ปีเราไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหม

เพราะถ้าเกิดภัยพิบัตินั้นแสดงว่าประเทศต้องเสียเงิน รัฐบาลต้องเสียเงินเพื่อเข้าไปเยียวยา เข้าไปบริหารจัดการ

เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือน้ำท่วมก็ตาม เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมา เราจะทำอย่างไรในปัญหาระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น สิ่งนี้คือโจทย์ใหญ่มากกว่า ในมุมมองผม วันนี้ในประเทศไทย พื้นที่ป่าน้อยลง ต้นไม้้น้อยลง เวลาฝนตกลงมาเรามีพื้นที่ราบหรือเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นมาก ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลลงมาอย่างรวดเร็วลงไปสู่พื้นล่าง จึงทำให้เกิดน้ำท่วมในชุมชนเมือง หรือในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ บนภูเขาในอดีตเมื่อมีฝนตกก็จะค่อย ๆ รินไหลลงมาใช้เวลานาน พื้นที่ล่างก็จะมึต้นไม้มากำให้เกิดน้ำท่วม แต่ถ้าประเทศไทยยังไม่ฟื้นฟูพื้นที่บนเขาหัวโล้น หรือพื้นที่ราบสูงที่ไม่มีต้นไม้อยู่ให้กลับมาเป็นสภาพเป็นป่า

ผมคิดว่าปัญหาน้ำท่วม ปัญหภัยแล้ง รวมทั้ง PM2.5 ไม่สามารถแก้ได้ เพราะ PM2.5 เกิดจากหมอกควันซึ่งเกิดจากการเผาของประชาชนที่กำจัดวัชพืช หรือเข้าไปเผาผักหวานหรือเข้าไปล่าสัตว์การเข้าไปเผาจะเกิดหมอกควันขนาดใหญ่ทำให้เกิด PM2.5 ในวันนี้ทางภาคเหนือเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง หรือฤดูหนาว หากไม่มีคนไป คนกรุงเทพฯ เคยมีบ้านอยู่เชียงใหม่ เชียงราย วันนี้ก็หมดไปเพราะอากาศไม่ดี PM2.5 ในบริเวณชุมชนเมือง หรือในชุมชนที่มีอุตสาหกรรมมาก เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดร้ออกไซด์ที่เกิดจากเครื่องยนต์

หรือโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมาในช่วงฤดูหนาวเกิดอากาศกดทับ ทำให้โอจากควันรถ โรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถพัดผ่านไปได้ ก็เกิดปกคลุมอยู่ในชุมชนเมือง สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิด PM 2.5

เพราะฉะนั้นหากมีต้นไม้มป่า ความชื้นผมเชื่อว่าเศษเชื้อเพลิงหรือเศษวัชพืชที่แห้งในฤดูแล้ง เช่น หญ้าจุดไฟก็ไม่ติดไฟไม่ถ้าอยู่ในป่าดิบเวลาว่างก็ไม่แห้ง เพราะมีฝนมีความชุ่มชื้นอยู่ ไฟก็ไม่สามารถจุดติดได้ แต่วันนี้ไม่มีต้นไมประชาชนขึ้นไปทำพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพด ฝ้าย มันสำปะหลัง อ้อย เวลาจุดไฟเผาทำให้เกิด PM2.5 ถ้าเรามีพื้นที่ราบสูง พื้นที่เขาหัวโล้น เราสร้างเป็นป่าปลูกต้นไม้ยืนต้น ผมเชื่อว่า 3 สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น และรัฐบาลจะต้องเสียเงินที่จะเยียวยา หรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ผมเชื่อว่าแต่ละปีเสียเงินไม่น้อย และเสียอย่างนี้ทุกปี จะเห็นได้ว่า ภาควิชาการทุกคนช่วยกับส่วนราชการทุกปี แต่เป็นการแก้ไขระยะสั้น แก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน เพราะการสร้างป่าต้องทำอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่เราจะปลูกต้นไม้โดยการไปปลูก ถ้ายูรูบมาโชว์ในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งปกติการดูแลรักษาอย่างน้อยใช้เวลาถึง 10 ปี เพื่อให้ต้นไม้รอดพ้นจากวัชพืช ไฟป่า เพราะเรื่องต่าง ๆ



**พระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว**

**ทั้งสองพระองค์ ซึ่งตรัสไว้**

**ถึงเรื่องน้ำ ป่า พวกเราน้อมรับนำ**

**พระราชดำริเข้ามาเป็นแนวทาง**





เหล่านี้หากทำอย่างไม่จริงจัง ผมเชื่อว่าปัญหาน้ำท่วมปัญหาภัยแล้ง และปัญหา PM2.5 จะไม่สามารถแก้ไขได้สำเร็จ

### ● น้อมนำแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ในการศึกษาหรือไม่

พระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ซึ่งตรัสไว้ ทั้งเรื่องน้ำ ป่า พวกเราน้อมรับนำพระราชดำริเข้ามาเป็นแนวทาง หรือเป็นต้นแบบในการทำรายงานเสนอต่อสภา

### ● ทางกรมการมีแผนทั้งระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว ที่จะส่งให้กับทางรัฐบาลใช่หรือไม่

กรมการมีส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทช.) ที่ดูแลเรื่องน้ำ และยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีองค์ความรู้ ผมเชื่อว่าคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ จะทำรายงานเสนอสภาเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อไม่ให้ประเทศเราเสียเงินไปกับ 3 ปัญหาดังกล่าว ผมเชื่อว่าประชาชนเฝ้ามองอยู่ว่า ทำอย่างไรปัญหา 3 อย่างนี้จะหายจากประเทศไทย ในอดีตปัญหาภัยแล้งเราพูดถึงน้อยมากเพราะประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้เพียงพอ

### ● การศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้หลาย ๆ ปัญหาในเมืองไทยไม่ได้รับการแก้ไข คณะกรรมการชุดนี้มีความกังวลมากน้อยเพียงใด

ในการปฏิบัติเชื่อว่าหน่วยงานที่ทำคือ ส่วนราชการ ส่วนภาคการเมืองมี

หน้าที่ในการให้นโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สมบูรณ์ วันนี้ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนที่เป็นผู้บริหาร หรือข้าราชการทราบดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าที่ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นพูดมาตั้งแต่ปี 2557 แต่ผลลัพธ์ไม่เกิด วันนี้หน่วยงานที่จะฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นคือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เขาหัวโล้นที่ดูแลและรับผิดชอบอยู่ ผมคิดว่าถ้ากระทรวงทรัพยากรฯ ขับเคลื่อนเรื่องนี้และทำอย่างจริงจัง เหมือนประเทศจีน นำพื้นที่แห้งแล้งมาปลูกป่า ทางตะวันออกกลางนำพื้นที่ทะเลทรายมาปลูกป่า และสร้างจิตสำนึกให้คนท้องถิ่น หรือคนในชุมชนมีส่วนร่วม ให้เข้าใจว่าป่าหรือต้นไม้มีประโยชน์อย่างไร

วันนี้คนที่ขึ้นไปลงป่า ทำพื้นที่เกษตรในพื้นที่ราบสูง ผมเข้าใจว่า 1.อาจจะไม่มีที่ดินทำกิน 2.ยากจน 3.ไม่เข้าใจเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับคนพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นเขาเห็นต้นไม้ใหญ่ ๆ ก็จุดไฟเผาฆ่าเศษวัชพืช เศษเชื้อเพลิงไปสู่มโคจุดไฟให้ต้นไม้ตาย เพื่อจะนำพื้นที่มาทำการเกษตร จะเห็นได้อย่างมาก โดยเฉพาะภาคอีสาน และภาคเหนือ เชื่อว่าประชาชนเข้าใจมากขึ้นจากการสื่อสารทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แต่ส่วนราชการที่ดูแลพื้นที่จริงใจ ตั้งใจในการปฏิบัติ ผมเชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้น ถ้าส่วนราชการไม่ขับเคลื่อนจริง ๆ ผมก็กังวลว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นยาก

เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ใช้ความอดทนต้องมีความตั้งใจจริง ๆ ถึงจะสามารถปลูกต้นไม้เป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ต้น เพราะฉะนั้นการปลูกป่าในระบบประเทศไทยต้องอาศัยหลักวิชาการ และความ

ทุ่มเท เชื่อว่าข้าราชการที่เข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องปลูกป่า ถ้าเขาทำแล้วได้รางวัล เช่น ผมทำแล้วได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ผมเชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งล่อใจให้ระบบราชการทุ่มเท แต่ถ้าทำแล้วไม่ได้อะไร เขาอยู่ไปก็ได้เงินในแต่ละเดือนอยู่แล้ว

หากหน่วยราชการให้รางวัลข้าราชการเหล่านี้ปลูกป่าและมีแรงจูงใจว่าเขาจะได้ประโยชน์ในการเจริญก้าวหน้า เชื่อว่าการปลูกป่าจะสำเร็จ แต่หากคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เลื่อนยศไม่มีผลงานที่ส่วนราชการตั้งไว้ผมเชื่อว่าการบริหารราชการหรือการที่ประชาชนคาดหวังก็ จะไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการปลูกป่าจึงต้องอาศัยความอดทน เพราะอยู่ในชนบทอยู่ในพื้นที่ที่ลำบาก

ผมอยากฝากให้ส่วนราชการว่า หากใครปลูกป่าได้หรือทำงานสำเร็จควรให้รางวัล ในทางกลับกันบางคนได้เลื่อนยศเพราะเดินตามเจ้านาย คนที่ตั้งใจทำงานเขาก็จะหยุดการทำงาน ก็จะเกิดผลกับประชาชนในทางตรง สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง ไม่อยากให้เกิดใน 3 ปัญหาดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้ามีรางวัลให้กับข้าราชการ หรือผู้ที่จะไปแก้ไขปัญหา ผมเชื่อว่าสำเร็จทุกเรื่อง

**ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟฟ้า**

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2566 15:09 ปรับปรุง: 23 ธ.ค. 2566 15:09 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



21

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “โครงการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า (อส.อส.) ปี 2567” ที่มีเป้าหมายดูแลเครือข่ายอาสาสมัครดับไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี **ลดาวัลย์ กันทวงศ์** ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ **นรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังที่จะเห็นทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของกรอบแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ที่ต้องนำไปดำเนินการทั้งในกระบวนการทำธุรกิจและให้บริการ รวมถึง การร่วมสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม



นอกจากนี้ **นพเก้า สุจริตกุล** ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟฟ้า (เครื่องเป่าลม) จำนวน 20 เครื่อง ภายใต้โครงการ Care the wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แก่ **สุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้** เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนใช้ประโยชน์ในการร่วมดูแลป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.setsocialimpact.com](http://www.setsocialimpact.com) หรือ SET Contact Center 02 009 9999





## ตรัง เจอนายทุนบุกรุกป่าสงวน แฝงทางป่าท่าโตะ แชะ กำลายป่าต้นน้ำ

วันที่ 25 ธ.ค. 2566 | 09.16 น.

ข่าวออนไลน์7HD



0 แชร์

นายอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง นำกำลังเข้าสกัดกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้ทำลายป่าท่าโตะแชะ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ เจอท่อนซุงเพียบ ยึดรถแบ็กโฮอีก 1 คัน

ตรัง โดนบุกรุกป่า วานนี้ (24 ธ.ค.2566) นายอร่าม ญาณแก้ว นายอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าท่าโตะแชะ ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง พบโดยสภาพว่ามีนายทุนได้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติจำนวนหลายแปลง โดยจะให้วิธีการนำยางพาราปลูกแซมแนวป่าสงวน ก่อนที่จะมีการตัดโค่นต้นยางพาราและใช้รถแบ็กโฮ ในการบุกรุกป่าด้วยการทำคันทัวร์ หรือการตัดแนวเนินเขาเป็นแบบขั้นบันไดและจะตัดไม้ป่าหวงห้ามที่มีอายุกว่า 100 ปี และพบว่ามีท่อนซุงที่รอการขนย้าย 8 ท่อน ขนาดความยาวตั้งแต่ 10-12 เมตร และยังพบท่อนซุงยังค้างอยู่บนเนินเขาอีกหลายสิบต้น และจากการซบรัดรอบพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ตะเสะ พบมีการบุกรุกที่ป่าสงวนลักษณะดังกล่าวอีกหลายแปลง

โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าทำเป็นขบวนการทั้งผู้รับเหมาซื้อไม้ยางพารา ผู้รับเหมาในการนำรถแบ็กโฮเข้าบุกรุกที่ป่าสงวนฯ และคนดูต้นทางในการกระทำการในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังพบหัวคิป์ไม้ขนาดใหญ่ที่นำมาแอบไว้เพื่อที่จะใช้คิป์ไม้ชั้นรถบรรทุกเพื่อการขนย้าย จึงตรวจยึดไว้เพื่อเอาผิดกับผู้กระทำการบุกรุกผืนป่าสงวนแห่งชาติ

นายอร่าม กล่าวว่า จากการตรวจสอบแผนที่ ก็พบว่าเป็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าท่าโตะแซะ) ซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจและเหิมเกริมมาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำและมีไม้หวงห้ามอายุกว่า 100 ปี โดยมีการแผ้วถาง ตัดคั่นทิวรั้ว เพื่อยึดถือครอบครองผืนป่าเป็นของตนเอง เป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จากการดูพฤติการณ์การกระทำการบุกรุกป่าคาดว่าเป็นการกระทำของนายทุน และจากการเดินเท้าขึ้นไปสำรวจด้านบนพบการทำลายป่าไม้ด้วยรถแบ็กโฮ ซึ่งทำเป็นคั่นทิวรั้ว ขณะตรวจยึดรถ คนขับได้ไหวตัวทันจึงได้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถแบ็กโฮ และแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.หาดสำราญ

ด้านนายสมนึก กุณห์รัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.3 ย่านตาขาว-ปะเหลียน และหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตรัง กล่าวว่า ปฏิบัติการตรวจยึดทวงคืนผืนป่าในครั้งนี้ได้รับการแจ้งจากชาวบ้านและนายอำเภอ ซึ่งได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนธิกำลังกับฝ่ายปกครองในการเข้าตรวจสอบพบการกระทำผิดด้วยการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้เข้าควบคุม และได้ยึดรถแบ็กโฮ ที่ผู้กระทำผิดใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดเอาไว้ได้

จากการตรวจยึดรถ พบว่าเป็น รถแบ็กโฮ ยี่ห้อคอมมัทสึ (KOMATSU C-120 ) สีเหลือง ซึ่งไม่มีกุญแจ และได้ถอดหม้อแบตเตอรี่ออก จึงต้องหาผู้รับจ้างมาต่อพ่วงแบตเตอรี่ และขับลงมาจากเนินเขา เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวันที่ สภ.หาดสำราญเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา นายอร่าม ญาณแก้ว นายอำเภอหาดสำราญ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ อส.กองร้อย อส.อ.หาดสำราญที่ 12 เจ้าพนักงานป่าไม้และตำรวจ สภ.หาดสำราญ รวม 15 นาย สนธิกำลังกันออกตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกก่อสร้าง แผ้วถางและทำลายให้เสื่อมเสียสภาพป่า ที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าท่าโตะแซะ หมู่ 5 บ้านนาควน ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ พบการปลุกยางพารา และตัดไม้หวงห้ามอายุกว่า 100 ปี ก่อนทำการตรวจยึดท่อนซุงขนาดใหญ่หลายท่อน พร้อมรถแบ็กโฮ ส่วนผู้กระทำผิดหลบหนีได้





📍 ศรีนครินทร์ พิษณุทองศักดิ์ 📅 22 ธันวาคม, 2023

ตรัง

## ตรัง สำนักป่าไม้ที่ 12 เข้าควบคุม พท.ตัดไม้ “อ่าวตง” เป้าหมายมอดไม้ ตัดตามออเดอร์ส่ง ขายมาเลเซีย

ตรัง-สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช และสาขากระบี่ เข้าควบคุมพื้นที่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ที่เหลือ หลังตกเป็นเป้าหมายขบวนการมอดไม้ ลักลอบเข้าไปตัดโค่นไม้ยางนา ส่งนายหน้า 3 จังหวัด ตามออเดอร์ปลายทางประเทศมาเลเซีย เบื้องต้น ทางฝั่ง จ.ตรัง จะป้องกันพื้นที่ไม่ให้มีการขนไม้เถื่อนจากฝั่งกระบี่ผ่านทาง จ.ตรัง อีกอย่างเด็ดขาด พร้อมจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ 3 จังหวัดเข้ามาลาดตระเวนร่วมกับชุดในพื้นที่ยุทธศาสตร์บ้าน ส่วนฝั่ง จ.กระบี่ จะมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายกำลังพลหน่วยดูแลพื้นที่ และรายงานกรมป่าไม้ ส่งกำลังเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าให้ลงมาติดตามขยายผลไปในพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อเอาผิดผู้ร่วมขบวนการ

ที่หมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ และเจ้าหน้าที่รักษาป่าจาก จ.ตรัง และกระบี่ รวมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอวังวิเศษ กำนัน ต.อ่าวตง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.อ่าวตง เข้าควบคุมพื้นที่ป่าไม้ในหมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่ป่าแก และควบคุมพื้นที่ป่าไม้ใน ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจ.กระบี่กับ จ.ตรัง เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่แหล่งที่มาของไม้ซุง จำนวนมากที่ถูกตัดโค่นในพื้นที่ ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ และมีการเคลื่อนย้ายไม้ข้ามลำห้วยมาฝั่ง จ.ตรัง เพื่อลำเลียงขึ้นรถและนำไปใส่รถเทรลเลอร์ขนออกจากพื้นที่ จนเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นำโดยนายอาคม ครชชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่

7 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และตำรวจ สภ.วังวิเศษ วางแผนปิดล้อมจับกุมคนขับรถ และยึดไม้ไว้ทั้งหมด 29 ท่อน และเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ยังพบไม้เพิ่มอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบประเมินพฤติกรรมการตัดไม้ และวางแผนร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าที่เหลือ เนื่องจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่ป่าแกล่และพื้นที่ป่าไม้ถาวร ไม้เนื้อแข็งอื่นๆ ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ยางนา ซึ่งเป็นที่ต้องการของขบวนการมอดไม้จำนวนมาก โดยสภาพพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของชาวบ้าน

นายกำธร สุวรรณเวช (สวมชุดป่าไม้ สวมหมวก หน้าอกมีชื่อ) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช บอกว่า ในวันนี้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช ที่ครอบคลุมพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.กระบี่ พังงา และภูเก็ต พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในท้องที่ อ่าวตง อ.วังวิเศษ และหัวหน้าชุดปฏิบัติการป่าไม้ทุกชุดในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช และสาขากระบี่ ได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้ามาร่วมกันควบคุมดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการตัดไม้ยางนาขึ้นอีกในพื้นที่ ส่วนที่ตัดในจ.กระบี่และนำเข้ามา จ.ตรัง ซึ่งเป็นช่องทางการนำไม้ออกทางฝั่ง จ.ตรัง ตนเองรับปากจะไม่ให้มีการลำเลียงไม้ออกทางฝั่ง จ.ตรัง อีกต่อไป โดยจะกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าห้ามมีการนำไม้ออกอย่างเด็ดขาด ก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนันช่วยเป็นส่งเสริมชาวบ้านให้เป็นหูเป็นตา ถ้าได้รับข่าวว่ามีการลักลอบตัดอีกก็แจ้งมาได้เลย เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติ และจับกุมตลอดเวลา และจะส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเสริมด้วยชุดปฏิบัติการสายตรวจ และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ 3 จังหวัด หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกำลังกันดูแลตลอดเวลา ถ้าได้ข่าวให้ทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งได้ตลอด 24 ชม.

ด้านนายสมชาย นุชนานนท์เทพ (ผิวขาว สวมแว่น) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ บอกว่า จากการลงพื้นที่มาตรวจสอบพบว่าปกติไม้ยางนาเป็นไม้เนื้ออ่อน แต่ดูจากของกลางพบว่า เมื่อแปรรูปแล้วจะได้ไม้แผ่นใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นออเดอร์ที่สั่งเข้ามาโดยตรงจะขยายผลต่อไป ส่วนการดูแลป้องกันพื้นที่หลังจากนี้จะมีการสนธิกำลังกันทั้ง 2 สำนักคือ นครศรีธรรมราช และสาขากระบี่ ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เข้มงวด และจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษของแต่ละสำนักหมุนเวียนลาดตระเวนด้วย และสั่งการให้หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบและชุดปฏิบัติพิเศษของจ.กระบี่ ให้มาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ในส่วนของกลางระหว่างดำเนินคดีได้ขนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในเขต จ.กระบี่ การดำเนินคดีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะเป็นในพื้นที่ จ.ตรัง ก็เป็นอำนาจสอบสวนของ จ.ตรัง ส่วนของกระบี่ก็จะได้ไปส่งคดีที่ สภ.ลำทับ ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และสำนักป่าไม้ สาขากระบี่ จะตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนใดมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ โดยจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ให้ชุดใหม่เข้ามาทำงาน เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน และจะรายงานไปยังกรมป่าไม้ ขอคำสั่งเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้ลงมาติดตามขยายผลไปในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพราะจากการสอบสวนและสืบสวนหาข่าวพบว่าไม้ทั้งหมดที่ถูกตัดโค่นในครั้งนี้เตรียมนำไปส่งที่ จ.ปัตตานี และเป็นออเดอร์จากประเทศมาเลเซีย เพื่อขยายผลเอาผิดผู้ร่วมขบวนการต่อไป







## นอภ.เชียงใหม่เปิดป้าย “ชุมชนคาร์บอนเครดิต ป่าชุมชนบ้านปี่”

24 Dec 66



เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในพื้นที่บ้านปี่ ม.10 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดป้าย “ชุมชนคาร์บอนเครดิต ป่าชุมชนบ้านปี่” โดยมีนายทอน ใจดี ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จ.พะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.เวียง และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับและเปิดป้ายด้วยกันในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการเชิดชูเกียรตินายทอน ใจดี หลังได้รับรางวัลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเชิดชูในเรื่องการดูแลรักษาป่าชุมชนให้ยั่งยืนและถาวรด้วย

นายธวัช กล่าวว่า ในเรื่องของการรักษาป่าชุมชนนี้ถือว่าเป็น 1 ในหน้าที่ที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนั้น ๆ จะต้องช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในพื้นที่ อ.เชียงคำนั้นจะพบว่าป่าชุมชนบ้านปี่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ด้วยการที่ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งป่าชุมชนแห่งนี้ก็มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะต่อยอดให้ชาวบ้านอยู่เสมอจนสามารถคว้ารางวัลในหลายประเภทรวมถึงรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มจะมีมากขึ้นเพราะว่าหลายพื้นที่เริ่มที่จะไม่มีป่ารวมทั้งชาวบ้านจะใช้วิธีการเผาเพื่อกำจัดเศษวัชพืชซึ่งเป็นการกำจัดที่ผิดวิธีทางธรรมชาติ ทั้งนี้ตนมองว่าการกำจัดดังกล่าวเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศถึงแม้จะสะดวกสบายก็ตาม แต่หากมองถึงป่าชุมชนนั้นก็กลับมีความสำคัญมากที่เป็นแหล่งเพาะก๊าซออกซิเจนที่สดชื่นรวมทั้งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีอีกด้วย

ด้านนายทอน ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า ป่าชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านในพื้นที่บ้านปี่ทั้ง 2 หมู่บ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าแม้แต่ครั้งเดียว เพราะชาวบ้านเชื่อว่าหากทุกคนยังหวงแหนป่าไม้เหล่านี้ไว้แล้วอนาคตลูกหลานจะได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อดีตเคยมีมาและจวบจบบัจจุบันรวมถึงอนาคตด้วย ทั้งนี้ตนอยากให้ทุกคนได้รู้จักรักและหวงแหนผืนป่าไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชนหรือป่าไม้บนภูเขา ซึ่งอย่างน้อยภาวการณ์เกิดโลกร้อนหรือน้ำแห้งแล้งก็จะทุเลาลงได้หากร่วมมือช่วยกันจริง ๆ







